



Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2024

THƯ CHÚC MỪNG
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi thân ái gửi tới thầy, cô giáo các trường đại học thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Năm học 2023-2024, các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã chủ động ứng dụng chuyển đổi số trong giảng dạy, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với nhu cầu của xã hội, của doanh nghiệp, góp phần từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tại Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 47 tại Cộng hòa Pháp, đoàn thí sinh Việt Nam đã giành một Huy chương Đồng và 03 Chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc, khẳng định hướng đi đúng trong tiếp cận những kỹ năng mới, góp phần nâng cao vị thế của lao động Việt Nam trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, tại Hội giảng giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2024 các bài trình giảng đã áp dụng phương pháp xây dựng bài giảng tích hợp, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thay đổi tư duy sư phạm, nâng cao chất lượng giảng dạy, qua đó đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt tại các nhà trường đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Các thầy, cô thân mến!

Bước vào năm học mới, để tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 91-KL/TW ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị về thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tôi mong muốn các trường đại học và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc, tiếp tục triển khai mạnh mẽ các giải pháp đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ Chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, công nghệ sinh học và năng lượng xanh của đất nước; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.

Tôi tin tưởng các thầy, cô giáo tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, luôn chủ động, sáng tạo, đổi mới trong giảng dạy, giữ ngọn lửa nhiệt tình đam mê nghề nghiệp để xứng đáng với niềm tin yêu, sự trân trọng của toàn xã hội.

Chúc các thầy, cô giáo cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

Chào thân ái!

Đào Ngọc Dung

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội